
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  
ครั้งที่ 3/2567 

เม่ือวันศุกร์ที ่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2567 
ณ  ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5  อาคารภูมิราชภัฏ 

                                                  ---------------------- 
ผู้มาประชุม  

1.  รศ.ดร.สุภาวิณี   สัตยาภรณ์ อธิการบดี   ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ดร.พิชัย  ใจกล้า รองอธิการบดี กรรมการ 
3.  ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          กรรมการ 
5.  อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ ์ จั่นจีน คณบดีคณะครุศาสตร์       กรรมการ 
5.  รศ.ดร.กันต ์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        กรรมการ 
6.  ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           กรรมการ 

7.  อาจารย์ ดร.วิมลฉัตร สมนิยาม (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์      กรรมการ 
8.  อาจารย์ ดร.พิมพ์รดา ธรรมีภักด ี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
9.  อาจารย์ภูดิท เรืองรอง คณบดีวิทยาลัยน่าน     กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์ ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   กรรมการ 

11. นางสาวสินี กะวิ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี    - 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ผศ.ดร.ศิวัตม์   กมลคุณานนท ์ ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  ผู้แถลงวาระ 4.3  

และ 4.5 
2.  นางสาวนริศรา เมืองจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  
3.  นางสาวภมรมาศ เรือนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
4.  นางสาวพิณภัคธิมา ใจเงิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
5.  นายนิติธร  อุ่นค าปา นายทะเบียน กองบริการการศึกษา 
6.  นางพนารัตน์ หาญสมบัต ิ นักวิชาการศึกษา งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
   

เริ่มประชุมเวลา 13.39  น. 

             ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ได้ส ารวจผู้มาประชุม  เมื่อเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเรียนเชิญ รศ.ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  อธิการบดี  ประธานการประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

คณะกรรมการบรหิารงานวิชาการ รบัรองรายงานการประชุม ในการประชุมครั้งที่  4/2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 แล้ว 



   ๒ 

 

        วาระท่ี 1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                 1.1.1  การจัดท า MOU ปลูกป่าเพื่อลดคาร์บอนกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
                              

                            จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยและการเข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ปตท. LNG จ ากัด 
(มหาชน) จังหวัดระยอง ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางการท า MOU ความร่วมมือทางวิชาการกับ
บริษัท ปตท.LNG จ ากัด (มหาชน) ในการปลูกป่าเพ่ือลดคาร์บอน และขับเคลื่อน URU Green University ซึ่ง
จะด าเนินการในพ้ืนที่วิทยาลัยน่าน และพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ล ารางทุ่งกะโล่  โดยทีมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและนักศึกษาจะร่วมท างานวิจัยและร่วมปลูกป่าด้วย  ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยสามารถจะขาย 
Carbon Credit ได้  ทั้งนี้ ในวันที่ 1-2 เมษายน 2567  จะมีการเข้าส ารวจวิเคราะห์พ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ทั้งที่
วิทยาลัยน่าน และพ้ืนที่ล ารางทุ่งกะโล่  เพ่ือสรุปจ านวนพ้ืนที่ และประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และน าเสนอ
บริษัทพิจารณาข้อมูลเพ่ือประกอบในการจัดท า MOU ร่วมกัน ซึ่งจะจัดในช่วงปลายเดือนเมษายน 2567 
ต่อไป  
                            ในการนี้ ไดม้อบหมายให้คณบดีวิทยาลัยน่านเตรียมข้อมูลเอกสารสิทธิ์การใช้ที่ดิน และ
พิจารณาพ้ืนที่ที่จะปลูกป่าเตรียมไว้  ส่วนพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ล ารางทุ่งกะโล่  คณะทีมงานจะ
เข้าส ารวจวิเคราะห์พ้ืนที่ในวันที่ 2 เมษายน 2567  มอบหมายให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เตรียมทีมงานวิเคราะห์ความหลากหลาย ดิน น้ า และสภาพอากาศ ในพ้ืนที่ไว้เป็นข้อมูลประกอบในการ
พิจารณาจัดหาพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมมาปลูก รวมถึงพ้ืนที่คณะเกษตรศาสตร์ ที่หมอนไม้  และมอบรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเตรียมการน าเสนอข้อมูลการใช้พื้นที่ล ารางทุ่งกะโล่   

ที่ประชุม  รับทราบ  

 
         วาระท่ี 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

                  1.2.1  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ วุฒิสภา  

                             ด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา จัดส่ง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมและป้องกันภัยคุกคาม การแปลกแยกทางความคิดของเด็ก เยาวชน นิสิต 
นักศึกษา จ านวน 6 ข้อ มายังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเสนอดังกล่าวมีส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานด้านการส่งเสริม
และพัฒนานิสิตนักศึกษา จึงจัดส่งข้อมูลให้กับสถาบันอุดมศึกษารับทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   
                          จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือทราบ  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
             (เอกสารแนบอ้างอิง  หนังสือ ที่ อว 0208.2/ว 2862 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567) 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีทุกคณะ วิทยาลัย พิจารณาน าค า หรือ 
              ข้อความตามข้อเสนอแนะฯ ระบไุว้ในหลักการ เหตุผลในโครงการของบประมาณที่จะจัด               
              กิจกรรมให้กับนักศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2568  รวมถึงในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
              หรือรายวิชาที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ตอบโจทย์การด าเนินการต่อไป  
 



   ๓ 

 

       1.2.2  ทักษะท่ีพึงประสงค์ของก าลังคน  

                  ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศ เรื่อง 
ทักษะที่พึงประสงค์ของก าลังคนใน 5 สาขา ได้แก่   เกษตรสมัยใหม่   การตลาดดิจิทัล   ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่   
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และยานยนต์ไฟฟ้า เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม ได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของภาคผู้ใช้ก าลังรายและตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา         
                            ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงเปิดฐานข้อมูลทักษะด้านอุปสงค์ 
(Demand Side) ให้สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจ น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลทักษะที่
จ าเป็นตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (Skill Maping) และออกแบบหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการ
แต่ละสายงานอาชีพ โดยสามารถกรอกข้อมูลตาม QR Code และ URL ที่ปรากฎในหนังสือ ที่ อว 0208.2/ว 
1345  ลงวันที่ 18 มกราคม 2567 เพ่ือขอสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลและรับ Application Programming 
Interface (API) Key ในการเชื่อมโยงข้อมูล พร้อมคู่มือการใช้งานไปยังอีเมล์ที่แจ้งไว้  

                จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือทราบรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุม  

       (เอกสารแนบอ้างอิง  หนังสือ ที่ อว 0208.2/ว 1345  ลงวันที่ 18 มกราคม 2567)  
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

1) มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหรือกองบริการการศึกษามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อ 
ขอสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูลและน าข้อมูลมาเผยแพร่ให้แก่คณะต่าง ๆ ใช้ประโยชน์ 

2) กรณีท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะมีการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวรูปแบบ 
ใหม่ก็สามารถขอสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูลและน ามาพิจารณาประกอบในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และ
น ามาเตรียมจัดท ารายวิชาโมดูลที่ทันสมัยไว้รองรับ 

3) คณะครุศาสตร์ก าลังท าเรื่องของดรับนักศึกษาหลักสูตร ค.บ.สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์เพ่ือน า 
เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมรอบต่อไป เห็นว่าควรน าประกาศของกระทรวง อว. ฉบับนี้แนบเป็นข้อมูล
ประกอบเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยด้วย  

4) คณะและหลักสูตรที่เก่ียวข้องควรพิจารณาน าข้อมูลข้อมูลทักษะที่จ าเป็นตาม Skill Maping ของ 
ผู้ใช้บัณฑิตไปพิจารณาประกอบการขอปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา หรือก าหนดสมรรถนะของบัณฑิต ให้ทันสมัย
มากขึ้น โดยไม่ต้องรอการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร 

ที่ประชุม   รับทราบ   

       1.2.3  การรายงานจ านวนนักศึกษาที่ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย 

                                ด้วยกองบริการการศึกษาได้จัดท าข้อมูลสรุปจ านวนนักศึกษาที่ขาดการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัย  ในภาคเรียนที่ 2/2566   ประจ าเดือนมีนาคม 2567  (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567)  
โดยแสดงเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ส ารวจเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2567  ซึ่งเป็นข้อมูลของนักศึกษาไม่ได้
ลงทะเบียน และข้อมูลของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนแต่ยังไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาค
เรียนที่ 2/2566 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับคณบดีที่เกี่ยวข้องได้ทราบและประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการ
พิจารณาหาแนวทางในการติดต่อ ติดตามนักศึกษา เพ่ือให้กลับเข้ามาศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย 



   ๔ 

 

ต่อไป   สรุปข้อมูลดังนี้  
 

คณะ วิทยาลัย จ านวนนักศึกษาที่ขาดการติดต่อกับ มรอ. หมายเหตุ  
 ณ 15 ก.พ.67 ณ 12  มี.ค.67 

ครุศาสตร์  37 ราย 36  ราย ลดลง 1 ราย 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 ราย 21 ราย ลดลง 4 ราย 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  51 ราย 43 ราย ลดลง 8 ราย 
วิทยาการจัดการ  19 ราย 17 ราย ลดลง 2 ราย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  23 ราย 22 ราย ลดลง 1 ราย 
เกษตรศาสตร์  8 ราย 6 ราย ลดลง 2 ราย 
วิทยาลัยน่าน 17 ราย 6 ราย ลดลง 11 ราย 
พยาบาลศาสตร์  1 ราย 1 ราย - 
                                รวม  181 ราย 152 ราย ลดลง 29 ราย 

                           จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
         (เอกสารแนบอ้างอิง  ข้อมูลรายละเอียดนักศึกษาที่ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย จ านวน 152 ราย )  

ข้อสังเกต 

1) กรณีนักศึกษาของวิทยาลัยน่าน ที่ขาดการติดต่อ จ านวน 6 คน เป็นนักศึกษาท่ียื่นขอลาออก แต ่
เอกสารยังอยู่ระหว่างน าเสนอมายังมหาวิทยาลัย  

2) ข้อมูลที่กองบริการการศึกษารายงาน  จ านวนไม่สอดคล้องตรงกันกับข้อมูลผู้ลงทะเบียนเรียนที ่
อาจารย์ที่ปรึกษารายงานในระบบ 

3) จากการติดตามสอบถามนักศึกษา บางรายแจ้งว่าได้ลาออกแล้ว  แตไ่ม่ไดม้ายื่นใบลาออกตาม 
ระบบขั้นตอน จึงควรต้องมีการก ากับติดตามนักศึกษาให้มาด าเนินการให้ถูกต้อง เพ่ือจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเป็น
ปัจจุบันอีกครั้ง  

ข้อเสนอแนะ  
         1)  ให้คณะและประธานหลักสูตรติดตามนักศึกษา หากนักศึกษามีปัญหาที่สามารถช่วยเหลือได้  ก็ให้
น าเข้าสู่กระบวนการจัดหาทุนการศึกษา หรือให้ท างาน และกรณีที่นักศึกษามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียน  
ให้คณบดีท าเรื่องแจ้งขอรับทุนของคุณสมาน  คุณากรไพบูลย์ศิริ  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษา เสนอมายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 19 
มีนาคม 2567 เพื่อรวบรวมเสนอการพิจารณาให้ทุน 

ที่ประชุม   รับทราบ  มอบคณบดีแต่ละคณะประสานประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการ 
               ติดตามนักศึกษาตามข้อมูลรายชื่อ และรายงานมายังกองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 31  
               มีนาคม  2567  เพ่ือพิจารณาสรุปจ านวนนักศึกษาท่ีจะคืนสภาพเป็นนักศึกษา หรือกรณีท่ีติดต่อ 
               นักศึกษาไม่ได้ จะต้องตัดโอนเข้าหลักสูตร Lifelong Learning เพ่ือให้ทราบจ านวนที่จะต้อง 
               ติดตามให้ชัดเจน 
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        1.2.4  การปรับเปลี่ยนแบบค าร้องส าหรับนักศึกษาที่ปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบของ 

มหาวิทยาลัย 
                             ด้วยกองบริการการศึกษาได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนแบบค าร้องส าหรับนักศึกษาที่
ปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบของมหาวิทยาลัย จ านวน 3 แบบค าร้อง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันใน
การเสนอเอกสารค าร้องแต่ละขั้นตอนให้ถูกต้อง  ดังนี้ 

(1) แบบค าร้องขอจองรายวิชาเรียน  
(2) แบบค าร้องขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 
(3) แบบค าร้องการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  

                             จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
       (เอกสารแนบอ้างอิง     1)  แบบค าร้องขอจองรายวิชาเรียน  

2) แบบค าร้องขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 
3) แบบค าร้องการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา)  

          

ที่ประชุม  1.  รับทราบ  
             2.  มอบคณบดีแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ทราบและเป็นข้อมูลใน 
                  การพิจารณาให้ค าแนะน าในการใช้แบบฟอร์มแบบค าร้อง ทั้ง 3 แบบฟอร์ม เพ่ือให้มีการเสนอ 
                  เรื่องถูกต้องตามล าดับขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

        1.2.5  จ านวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 และรอบท่ี 2  

                   ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาและด าเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้า 
เป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2567  รอบที่ 1 และรอบที่ 2  เรียบร้อยแล้ว และเปิดระบบให้นักศึกษา
ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 รอบ ได้เข้ามาด าเนินการช าระเงินเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดนั้น   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จึงได้สรุปจ านวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2567  จากระบบรับสมัครและระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ณ ปัจจุบันให้ทราบ สรุปดังนี้  
                            - ผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1  จ านวน  180  คน  แจ้งขึ้นทะเบียนแล้ว  100 คน     
                            - ผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2  จ านวน  806  คน  แจ้งขึ้นทะเบียนแล้ว  496 คน     

                             ในการนี้  คาดว่าจะมีผู้ แจ้ งขึ้นทะเบียนเ พ่ิมเติมอีก เนื่องจาก ได้มอบให้ งาน
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ติดต่อกับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเพ่ือให้มาขึ้นทะเบียนนักศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดด้วยแล้ว  จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือทราบ  
 

ข้อคิดเห็น    
1) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาในรอบ Walk-in แล้ว และมีการก าหนด 

เกณฑ์การรับสมัครและขั้นตอนการรับสมัครทีง่่าย และสะดวกมากขึ้น จ านวนผู้ที่มาสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย
ในรอบต่อไปอาจลดลง  

2) ในการด าเนินการสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 3 ควรให้นักศึกษาที่เลือกสมัคร 2 อันดับเข้าสอบ 
สัมภาษณ์ให้ครบทุกสาขาวิชาที่เลือกสมัคร และควรพิจารณาจัดสถานที่สอบสัมภาษณ์สาขาอันดับที่ 1 กับ
อันดับ 2 ไว้ ใกล้กัน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้ารับการสัมภาษณ์แต่ละจุด  ทั้งนี้คณะ วิทยาลัย และ
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อาจารย์แต่ละหลักสูตรต้องร่วมกันสร้างแรงจูงใจ และดึงดูดความสนใจของผู้สมัครที่มาเข้าสอบสัมภาษณ์ให้
เลือกเรียนต่อกับมหาวิทยาลัย 

3)  มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ชัดเจน เพ่ือแข่งขันกับมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ 
และสามารถดึงดูดและรักษาจ านวนผู้ที่มาสมัครเรียนหรือผ่านการสอบคัดเลือกแล้วให้มายืนยันเลือกเรียนกับ
มหาวิทยาลัยไว้ให้มากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันผู้ที่เรียนต่อในระดับปริญญาตรีก็มีน้อยลง  และกรณีการรับ 
นักศึกษาเทียบโอน ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาที่เลือกท างานก่อน และมาเรียนเพ่ิมคุณวุฒิในวันเสาร์-อาทิตย์
ภายหลังมากกว่ามาเรียนในภาคปกติ  ส าหรับกลยุทธ์ที่ให้นักศึกษาสามารถเลือกสมัครสาขาส ารองได้ 1-3 
อันดับ  ควรต้องให้นักศึกษาได้เข้าสอบสัมภาษณ์ครบทุกสาขาวิชาที่เลือก เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการตัดสินใจของ
ผู้สมัครเรียน 

4) อธิการบดีมอบเป็นนโยบาย ให้คณบดีทุกคณะ วิทยาลัย  ในปีงบประมาณ  2568 ให้คณะต่าง ๆ  
จัดท าโครงการที่เป็นกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาเอง และน าเสนอมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้
ด าเนินการตั้งแต่ต้นปีเพ่ือให้ด าเนินการให้ดีที่สุด  แต่ในส่วนกลางก็ยังมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัคร
ในภาพรวมเช่นเดิม  

5) การประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือ การพูดปากต่อปาก หรือพ่ีบอกน้อง ซ่ึงการตัดสินใจเลือกเรียนของ 
ผู้เรียนส่วนใหญ่จะพิจารณาจากสิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรม วิถีชีวิต ในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก  กรณีไม่มี
เงินเรียน ก็มีทางเลือกจาก กยศ. สนับสนุนในการเรียนต่อได้เหมือนกันทุกมหาวิทยาลัย อีกทั้งมหาวิทยาลัย
ใหญ่ ๆ ก็มีเปิดรับสมัครรอบ Walk-in ด้วย  ดังนั้น จึงเห็นว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคณะ หลักสูตร และ
หน่วยงานสนับสนุนควรต้องตระหนักและทบทวนและพัฒนาในเรื่องคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและ
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และการให้บริการในส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงานสนับสนุน เพ่ือความประทับใจ
แก่นักศึกษา เพ่ือจะชักชวนรุ่นน้องให้มาสมัครเรียน  เป็นการพัฒนาและสร้างเข้มแข็งให้เกิดข้ึนจากภายใน จาก
จ านวนผู้สมัครปัจจุบันเห็นว่าควรก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติของมหาวิทยาลัย และมีการด าเนินการที่จริงจัง
เต็มที่ในทุกภาคส่วนอย่างน้อย 1 ปี แต่หากจ านวนผู้สมัครไม่เพ่ิมขึ้นก็ถือว่าได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเต็มที่
แล้ว  

6) จากการจัดท าแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน มีข้อมูลข้อคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับอาจารย์ผู้สอน  
ซ่ึงรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะสรุปข้อมูลและส่งให้คณบดีได้ทราบเป็นข้อมูลต่อไป   

7) ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ให้มีการพิจารณาทบทวนหลักสูตรที่ไม่มีผู้เรียนใน 
ภาคปกติ ทดลองมาจัดท าเป็นหลักสูตรภาคพิเศษ หรือจัดท าหลักสูตรอ่ืนทดแทน  และการออกหาผู้เรียนจาก
กลุ่มเป้าหมายอ่ืนเพิ่ม 

8) มหาวิทยาลัยก าลังมีแผนในการจัดท าหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ โดยมีการจัดท า  
MOU กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจจะเพ่ิมความรู้ ทักษะให้กับบุคลากร  และก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่จะมาเรียนตามความต้องการของหน่วยงานแล้ว  เป็นการจัดท าหลักสูตรแบบ Project Based  
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดิมแต่มีการเปลี่ยนหลักสูตรตามความต้องการขอหน่วยงาน  คาดว่าจะเปิดได้ใน
ภาคเรียนที่ 2/2567  หรืออย่างช้าภายในภาคเรียนที่ 1/2568   

               

ที่ประชุม   รับทราบ  

วาระท่ี  1.3  เรื่องท่ีคณะกรรมการแจ้งเพื่อทราบ  
- ไม่มี   - 
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ระเบียบวาระท่ี 2   การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งท่ี 2/2567  

                         ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2567  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2567  จ านวน 25 หน้า เรียบร้อย
แล้ว  และได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  สรุปผลดังนี้                                     
                        -  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่ได้ส่งแบบตอบรับ จ านวน 7 ราย           
                        -  ส่งแบบตอบรับและรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข จ านวน 6 ราย   

        จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณาให้การรับรองรายงานการ 
ประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่  2/2567  เมื่อวันที่  19 
                  กุมภาพันธ์  2567  โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่ 2/2567  

         วาระท่ี 3.1  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  

                          จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2567  เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ์  2567  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ได้ด าเนินการติดตามและได้สรุปผลการ
ด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    จึงน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  ดังนี้  
 

วาระ
ที่ 

เรื่อง มติที่ประชุม ผลการด าเนินการ 

4.9  การพิจารณาระบบและกลไก
การอุทธรณ์ผลการประเมิน
รายวิชาของนักศึกษา  

    เห็นชอบการจัดท าระบบและกลไก
การอุทธรณ์ผลการประเมินรายวิชาของ
นักศึกษา  
 

กองบริการการศึกษาได้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ และจัดท า (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายและ
แนวทางการอุทธรณ์ผลการ
ประเมินรายวชิาของนักศึกษา 
พ.ศ. 2567 โดยบรรจุเป็น
วาระการประชุม คร้ังที่ 
3/2567  วาระที่ 3.4  

ที่ประชุม  รับทราบ    

 

 



   ๘ 

 

             วาระท่ี  3.2   การพิจารณาการก ากับติดตามการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร             
 ปีงบประมาณ 2567  ส าหรับเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2568 

                               ตามท่ีได้มีการจัดท าแผนการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือใช้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2568   รวมจ านวน 14  หลักสูตร นั้น  
                                งานหลักสูตรและแผนการเรียน  กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการสรุปข้อมูลการ
ก ากับติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้เปิดรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2568 เรียบร้อยแล้ว   ดังนี้  

        
                                  จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพื่อพิจารณา  รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม    

                 ทั้งนื้  คณบดีแต่ละคณะได้สรุปรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการของแต่ละคณะ สรุปดังนี้  
คณะครุศาสตร์  

1) หลักสูตร ค.บ.ดนตรีศึกษา แจ้งว่าหลักสูตรยังไม่ครบปีที่ต้องปรับปรุง จึงยังไม่ได้ด าเนินการ จะรอท า 
เมื่อใกล้จะครบรอบ ซึ่งจะต้องร่วมพัฒนากับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่จะต้องแยกหลักสูตรเพื่อ
น าเสนอคุรุสภา  ซึ่งขณะนี้คุรุสภาได้มีการปรับเกณฑ์ใหม่เพ่ิมเติมด้วยเช่นกัน  

2) หลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา น าเสนอผ่านคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้ว  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
1) หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์ประยุกต์  และ ค.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา ได้น าเสนอผ่านคณะกรรมการ 

วิชาการระดับคณะแล้ว  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

1) หลักสูตร ศล.บ.การออกแบบนิเทศศิลป์ น าเสนอกรอบแนวคิดแล้ว แต่ยังรออัตราทดแทนผู้เกษียณ 
เพ่ือเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เปิดรับสมัครหลายรอบแต่ติดเรื่องผลงานทางวิชาการ  

2) หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ก าลังเตรียมด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร คาดว่าเสนอในเดือน 
มิถุนายน 2567  



   ๙ 

 

3) หลักสูตร ศศ.บ.ดนตรี ยังอยู่ระหว่างการสร้างความเข้าใจการจัดท าหลักสูตร และการพิจารณาจัด 
บุคลากรเพ่ือสอนร่วมกับหลักสูตร ค.บ.ดนตรีศึกษา  

4) สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ไดท้ าการส ารวจข้อมูลจาก Stakeholder ใหม ่เพ่ือน ามาท า 
หลักสูตรให้เป็นแบบ OBE  และจะน าเสนอกรอบแนวคิดใหม่ในเดือนเมษายน 2567   

5) หลักสูตร ศศ.บ. การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่จะพัฒนาใหม่ คาดว่าจะน าเสนอกรอบแนวคิดในช่วง 
เดือนเมษายน  2567   

6) หลักสูตรเกี่ยวกับการป่าไม้  ที่จะพัฒนาใหม่ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนากรอบแนวคิด ซึ่งจะขอทราบ 
ความชัดเจนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรจากอธิการบดีต่อไป  

คณะวิทยาการจัดการ  
    -หลักสูตร บธ.บ. สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ , สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ และสาขาวิชาการตลาด
ดิจทัล อยู่ระหว่างเตรียมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร  อาจจะพร้อมน าเสนอรายละเอียดหลักสูตรประมาณ
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2567    

วิทยาลัยน่าน 
- หลักสูตร รป.บ. มีอาจารย์เกษียณเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 คน และจะครบสัญญาจ้าง 

ในเดือน มิถุนายน 25687  จึงขอทราบความชัดเจนแนวนโยบายในการด าเนินการจากมหาวิทยาลัยว่าจะขอ
ต่อสัญญาจ้างได้หรือไม่ แต่ก็มีการเตรียมท าข้อมูลเพื่อจะเสนอขอกรอบอัตราทดแทนไว้ด้วยแล้ว  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
- หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ยังรอความชัดเจนจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ 

จะต้องอยู่ดูแลนักศึกษาหลักสูตรเดิม เพ่ือจะได้พิจารณาจัดหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ครบถ้วน
เหมาะสมต่อไป  
 

ข้อสังเกต  
1) การวางแผนเสนอรายละเอียดหลักสูตรที่ปรับปรุงพัฒนา ปีงบประมาณ 2567  จ านวน 14 - 15  

หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย อาจจะต้องแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3  ครั้ง หากจะให้เรียบร้อยภายในเดือน
มิถุนายน 2567  เพ่ือให้สามารถเปิดรับสมัครได้ทันในรอบแรกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567  จะต้องมีการ
น าเสนอตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป จึงให้คณะที่มีความพร้อมควรพิจารณาเร่งด าเนินการ 

2)  มีหลายหลักสูตรที่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ จึงอยากทราบ 
นโยบายของมหาวิทยาลัยว่าจะให้อัตราเพ่ิม หรือสามารถจะท าสัญญาจ้างต่อได้  
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

1) การจัดท าข้อมูลสรุป ควรอธิบายเพ่ิมเติมว่าแต่ละหลักสูตรมีการเตรียมการด าเนินการถึงข้ันตอน 
ใดบ้าง 

2) กรณีการขอลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  กองบริการการศึกษาได้ติดต่อสอบถามกับ  
สป.อว. แล้ว แจ้งว่าควรต้องมีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ดูแลนักศึกษา ในอัตรา 1 : 5 คน  

3) ในการน าเสนอหลักสูตรส่วนใหญ่จะติดเรื่องผลงานวิชาการ  คณะควรมีการติดตามตรวจสอบแผน  
การจัดท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เรียบร้อย หากมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับ
ทันภายในเดือนมิถุนายน 2567  หรือเรียบร้อยก่อนน าเสนอรายละเอียดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยก็
สามารถน าเสนอรายละเอียดหลักสูตรมาก่อนได้ 



   ๑๐ 

 

        3)  กรณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จะพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการป่าไม้ เพ่ือเปิดรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2568  ให้ท าเรื่องเสนอเพ่ือขอบรรจุในแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในปีงบประมาณ 2567 
เพ่ิมเติมได้   
        4)  กรณีวิทยาลัยน่านจะมีการขออัตราเพื่อทดแทนอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ  สามารถท าเรื่องขอ 
อัตราไว้ก่อนตามขั้นตอน แต่กรณีต้องใช้อาจารย์ผู้เกษียณคนเดิมซึ่งมีผลงานทางวิชาการครบถ้วน อาจ
จ าเป็นต้องเสนอขอจ้างต่อเพ่ือเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบเพ่ือให้หลักสูตรผ่านเรียบร้อยไปก่อน จากนั้นในช่วงใกล้
ครบสัญญาจ้างจึงท าเรื่องขอเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่  โดยต้องมีการพิจารณาวางแผนด าเนินการให้เหมาะสม 
เพ่ือให้เปิดรับนักศึกษาได้ 
        5)  คณบดีแต่ละคณะควรปรับเปลี่ยนแนวคิดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับการปรับปรุง 
หลักสูตรใหม่  ไม่ควรรอให้ครบรอบปีการใช้หลักสูตร แต่สามารถที่จะขอปรับเปลี่ยนหลักสูตรรอไว้ได้ก่อน  
เพ่ือให้หลักสูตรมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
 

            (เอกสารแนบอ้างอิง  ข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร ปีงบประมาณ 2567   
                                            เพ่ือเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2568)  

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบให้คณบดีประสานติดตามการด าเนินการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 
                 ให้พร้อมเสนอรายละเอียดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยตามแผนที่ก าหนด เพ่ือให้มีหลักสูตรที ่
                 พร้อมเปิดรับสมัครได้ตั้งแตร่อบท่ี 1  ได้ตามแผนที่ก าหนด  
 

             วาระท่ี  3.3  การพิจารณาการก ากับติดตามการรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่จะเปิด
สอนในปีการศึกษา 2567 

                              ด้วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน  กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการสรุปข้อมูล
การก ากับ ติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2567  ประกอบ 
ด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี 57 หลักสูตร (รวมหลักสูตรที่ปรับปรุงในปี 2566 เพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 
2567 จ านวน 12 หลักสูตร)  และหลักสูตรระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว    
                                ทั้งนี ้ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร
ในปีงบประมาณ 2566  จ านวน 12 หลักสูตร ซึ่งด าเนินการภายในระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม ปัจจุบันใกล้เวลา
จะต้องเตรียมแผนการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแจ้ง
ตอบรับการพิจารณาหลักสูตรจาก สป.อว.   ดังนั้น  มหาวิทยาลัยและคณะอาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวโดยยังไม่ได้รับการรับรองจาก สป.อว.  ร่วมกัน  และจากการติดตาม 
สอบถาม สป.อว. ได้รับแจ้งว่าจะมีการปรับเงื่อนไขและก าหนดเกณฑ์ใหม่ส าหรับหลักสูตรที่จะใช้ในปีการศึกษา 
2567  ส าหรบัมหาวทิยาลัยท่ัวประเทศ                                    
                                 จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
     (เอกสารแนบอ้างอิง  ข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใช้ส าหรับนักศึกษาใหม่  
                               ปีการศึกษา 2567 )  
 

ที่ประชุม   รับทราบ การรายงานข้อมูลการก ากับ ติดตามผลการรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอน 
              ในปีการศึกษา 2567  



   ๑๑ 

 

             วาระท่ี 3.4  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายและแนว
ทางการอุทธรณ์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา พ.ศ. 2567  

                              จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2567  เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2567   ที่ประชุมได้พิจารณาระบบและกลไกลการอุทธรณ์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา 
โดจยมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการปรับแก้ไขผังระบบและขั้นตอนตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  นั้น 
                              ในการนี้ กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง 
นโยบายและแนวทางการอุทธรณ์การประเมินรายวิชาของนักศึกษา พ.ศ. 2567  โดยแยกแนวทางการอุทธรณ์
ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษาออกเป็น 3 ส่วน  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึง
น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา   

   (เอกสารแนบอ้างอิง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายและแนวทางการอุทธรณ์ 
                            การประเมินรายวิชาของนักศึกษา พ.ศ. 2567 )   
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1) การตั้งกรรมการอุทธรณ์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษาเป็นเรื่องการจัดการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัย จึงไม่จ าเป็นต้องมีบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นกรรมการ  ควรแต่งตั้งจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย  
ดังนื้         -รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ              ประธาน 

-คณบดีจากคณะอ่ืน 1 ท่าน         กรรมการ 
-รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะที่เก่ียวข้อง        กรรมการ 
-ประธานหลักสูตรที่เก่ียวข้อง               กรรมการ 
-ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา         กรรมการและเลขานุการ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายและแนวทาง 
                  การอุทธรณ์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา พ.ศ. 2567  โดยให้มีการปรับแก้ไขใน 
                  ข้อ 2.4 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อพิจารณา   

         วาระท่ี 4.1  การพิจารณาการเพิ่มรายชื่อผู้สอน  

                          ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ อาจารย์อลิศรา  แก้วชะเนตร  อาจารย์หลักสูตรสาขา 
วิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลาออกจากราชการ  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ที่ 077/2567  เรื่อง  อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ออกจากราชการ ลงวันที่ 8 มกราคม 
2567 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567  นั้น  
                          เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2566 ซึ่งมีรายวิชาที่อาจารย์อลิศรา  
แก้วชะเนตร รับผิดชอบสอน  สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์   ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงเสนอแต่งตั้งอาจารย์ ดร.สุริยา ค ากุนะ เป็น



   ๑๒ 

 

ผู้รับผิดชอบสอนเพิ่มเติม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมพันธ์ 2567  จนสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

Sec. รหัสวิชา รายวิชา ชื่อผู้สอนเดิม ชื่อผู้สอน(เพิ่มเติม) 

01 1541213 การพูดเพื่อสังคม อ.อลิศรา  แก้วชะเนตร อ.ดร.สุริยา  ค ากุนะ 

01 1543901 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและ
วรรณกรรมไทย 

อ.อลิศรา  แก้วชะเนตร อ.ดร.สุริยา  ค ากุนะ 

01 1542101 หลักไวยากรณ์ภาษาไทย อ.อลิศรา  แก้วชะเนตร อ.ดร.สุริยา  ค ากุนะ 
 

จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบการประชุม  

         (เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ มส.0169/2567 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567)  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ การเพ่ิมรายชื่อ อาจารย์ ดร.สุริยา  ค ากุนะ เป็นผู้สอนเพ่ิมเติมในรายวิชาที่อาจารย์ 
                   อลิศรา แก้วชะเนตร สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  จ านวน 3 รายวิชา 
 

          วาระท่ี 4.2  การพิจารณาด าเนินการตามแนวทางการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 

                           ตามที่กองบริการการศึกษาได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567  ตาม
แผนการรับสมัครนักศึกษา โดยได้จัดการสอบคัดเลือกและประกาศขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาแต่ละหลักสูตรรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แล้ว อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครในรอบที่ 3 และรอบ Walk-in 
ตามล าดับต่อไปนั้น  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเตรียมด าเนินการให้สอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง นโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร พ.ศ.  2567 “ข้อ 4 กองบริการการศึกษา
สรุปจ านวนผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา ก่อนวัน
เปิดภาคการศึกษา 90 วัน และมหาวิทยาลัยจะระงับการเปิดสอนเมื่อหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใด 
ดังต่อไปนี้      “... ข้อ 4.2  ผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรมีจ านวนน้อยกว่า 5 คน”  

                          ในการนี้ กองบริการการศึกษาจึงได้จัดท าข้อมูลสรุปจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 
4 ของแต่ละหลักสูตรในปัจจุบัน และข้อมูลจ านวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2567 ในรอบที่ 1 และรอบที่ 2  และเนื่องจากงานหลักสูตรและแผนการเรียนจะต้องเตรียมจัดท าแผนการ
เรียนส่งให้หลักสูตรในเดือนเมษายน 2567  นี้  จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
      (เอกสารแนบอ้างอิง  1. ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 
                                2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายและแนวทางการรับ 
                                    นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร พ.ศ.2567 )  

ข้อสังเกต  
1) ในปีการศึกษา 2566  ได้ด าเนินการประกาศรายชื่อนักศึกษาและมีนักศึกษารายงานตัวเข้าระบบ 

ก่อนที่จะออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร พ.ศ. 
2567  มหาวิทยาลัยจึงอนุโลมให้หลักสูตรที่มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนน้อยกว่า 5 คน จัดการเรียนการสอนได้  



   ๑๓ 

 

แต่ในปีการศึกษา 2567   ยังอยู่ในช่วงเวลาด าเนินการตามประกาศก าหนด  จึงสามารถที่จะพิจารณาจ านวน
นักศึกษาใหม่ เพ่ือระงับการเปิดสอนหลักสูตรที่มีผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรน้อยกว่า 5 คน ตาม
ประกาศ  
          

ข้อเสนอแนะ   
1) ข้อ 5 ควรตัดข้อความในบรรทัดที่ 2 จากที่ระบุไว้ “...รายงานตัวน้อยกว่า 12 คน..” ออก   
2) กรณหีลักสูตรมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2567 น้อยกว่า 5 คน และถูกระงับ 

การเปิดสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องท าหลักสูตร Lifelong Learning 
เพ่ือหาผู้เรียนและสร้างรายได้ทดแทนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จึงจะถือว่าอาจารย์ยังมีหลักสูตรสังกัด  แต่
กรณีมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาน้อยกว่า 5 คน และไม่มีการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นแบบ Lifelong Learning  
จะถือว่าเป็นอัตราลอยไม่มีสังกัด  และจะต้องมาอยู่ในสังกัดส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมกันพัฒนา
หลักสูตรใหม่ โดยเฉพาะหลักสูตรที่ไม่มีนักศึกษาต่อเนื่องมา 4 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดท าหนังสือแจ้งคณบดี
เพ่ือขอให้มาสังกัดส่วนกลาง ส่วนหลักสูตรที่ยังมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4  อยู่ จะถือว่ายังมีหลักสูตรสังกัดและต้อง
ดูแลนักศึกษาต่อไป  แต่ก็ต้องท าหลักสูตร Lifelong Learning เพ่ือหาผู้เรียนและสร้างรายได้ชดเชยจ านวน
นักศึกษาในปีการศึกษา 2567 ด้วย  
 

มติที่ประชุม  1. เห็นชอบ ให้กองบริการการศึกษาระงับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีผู้ขี้นทะเบียน 
                     เป็นนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2567  น้อยกว่า 5 คน เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ 
                     มหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร พ.ศ. 2567   
                 2. หลักสูตรที่ถูกระงับการเปิดสอนในปีการศึกษา 2567 จะต้องท าหลักสูตร Lifelong  
                     Learning และหาผู้เรียนตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อให้มีภาระงานครบเและสร้าง 
                     รายได้ทดแทน หรือหากไม่มีหลักสูตรระยะสั้น จะต้องมาร่วมพัฒนาหลักสูตรใหม่ และย้ายมา 
                     สังกัดส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

         วาระที่ 4.3  การพิจารณาเตรียมรายวิชา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับนักศึกษารุ่นเข้า
ศึกษาปีการศึกษา 2567 

                          เพ่ือให้การด าเนินการจัดรายวิชา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับนักศึกษารุ่นเข้า
ศึกษาปีการศึกษา 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  จึงก าหนด
ประเด็นการพิจารณารายวิชาการศึกษาทั่วไป เพ่ือก าหนดให้นักศึกษาเรียน ดังนี้  

(1) สังกัดของรายวิชา 
(2) รายวิชาที่จัดสอนกลุ่มใหญ่  
(3) การเปิดสอนรายวิชา (มีแผนไว้ใน มคอ.2 แต่ยังไม่ได้ระบุรายวิชา) 
(4) การเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
(5) รายวิชาที่เทียบโอนได้ส าหรับกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.  
(6) แผนการเรียนต้องแล้วเสร็จภายใน 30 มีนาคม 2567 
(7) จัดท าตารางเรียน ต้องแล้วเสร็จภายใน 30 เมษายน 2567 
(8) พิจารณาผู้สอน ภายในเดือน พฤษภาคม 2567 
(9) เปิดเรียนเดือนมิถุนายน 2567 



   ๑๔ 

 

                           ทั้งนี้ เนื่องจากในปีการศึกษา 2567  เป็นปีแรกที่จะใช้จ านวนหน่วยกิตรายวิชาหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป 24 หน่วยกิต  กับนักศึกษาใหม่เข้าปี 2567  จึงมีประเด็นที่น าเสนอเพ่ือพิจารณ ดังนี้  

1) นักศึกษาใหม่เข้าปี 2567  จะต้องเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 24  
หน่วยกิต ให้ครบทั้ง 4 กลุ่ม (LEAD)  เพ่ือให้นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ตรงตามที่ก าหนดไว้  จะพิจารณาจัด
กลุ่มรายวิชาศกึษาทั่วไปอย่างไร   

2) รายวิชา English 365  และ English 365 plus  เสนอแนวทางการสอน 2  
ทางเลือก  คือ  เรียนแบบเดิมโดยใช้หนังสือเช่นเดิม หรือเรียนโดยใช้โปรแกรมช่วย (Program Speak) โดยจะ
เปลี่ยนเงินที่นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเอกสารต ารามาจ่ายเป็นค่า License แทน ซึ่งสามารถเลือกแปลให้ได้ทั้ง
ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน รายวิชา English 365 (เทียบมาตรฐานระดับ A1 และ 
A2) แต่จะไม่มีการทดสอบ เพียงแต่ให้ค ารับรองว่าหากนักศึกษาเรียนจนครบเชื่อว่าจะมีความรู้ภาษาอังกฤษ
เทียบมาตรฐาน   CEFR ในระดับ A1 หรือ A2 หากนักศึกษาต้องการทราบระดับความรู้จะต้องมีการทดสอบ
ต่างหาก  

จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณารายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบการประชุม 

     (เอกสารแนบอ้างอิง  รายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ส าหรับรุ่นเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567)  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
       1)  กรณีการเลือกแนวทางการสอนรายวิชา English 365 และ English 365 plus  โดยใช้โปรแกรม 
ช่วย หากจะมีการใช้หรือมีการเปรียบเทียบการใช้กับปีที่ผ่านมา ผอ.ส านักวิชาศึกษาทั่วไปควรจัดให้มีการ KM 
กับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษก่อน เพ่ือให้สามารถเป็นโค้ชในจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ต่อไปได้ 

2) ผอ.ส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาจจัดท าประกาศจัดส ารับรายวิชาส าหรับผู้เรียนแบบเทียบโอนเป็นการ 
เฉพาะ เพื่อสะดวกต่อการจัดท าแผนการเรียนรายวิชาที่เหลือ   
       3)  การเลือกรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปส าหรับหลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2567  จ านวน 
12 หลักสูตร ควรต้องพิจารณาเลือกให้สอดคล้องตาม PLO ที่ก าหนดไว้ของหลักสูตรเป็นหลักด้วย                     
       4)  การก าหนดรายวิชาภาษาไทยไว้ ส าหรับรองรับนักศึกษาเทียบโอน หลักสูตร 4 ปี  สามารถจะจัดการ
สอนแบบออนไลน์ หรือผ่าน MOOC ได้หรือไม่ เนื่องจากนักศึกษาสามารถท่ีจะเรียนสะสมได้ตั้งแต่ระดับมัธยม 
และอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยก็มีภาระงานสอนเกินอยู่แล้ว  
       4) รายวิชา English 365  และ English 365 plus สามารถเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้เรียนที่มีทักษะด้านภาษา 
อังกฤษจากระดับมัธยมในระดับดีอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน แต่อาจมีการจัดสอบวัดประเมินความรู้ และ
ให้ Pass ชั้นได้ โดยไม่ต้องมานั่งเรียนรวมกับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษต่างกัน  
 หรืออาจจ าเป็นต้องให้มีการทดสอบผ่านศูนย์ทดสอลที่น่าเชื่อถือ และออกใบ Cert. รับรองให้ได้  
       5) มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ก าลังมีการจัดท ารายวิชา GE ออนไลน์ จ านวน 5 รายวิชา 
เพ่ือใช้ร่วมกันและสามารถท่ีจะยกเว้น Waive และใช้เทียบโอนกันระหว่างกันได้ 

7) ให้ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชา 
ศึกษาท่ัวไป ส าหรับผู้จบอนุปริญญาหรือระดับ ปวส. แต่ละคณะเพ่ือให้ง่ายต่อการจัดการเรียนการสอน แล้วจึง
จัดท าประกาศเทียบโอน 

 



   ๑๕ 

 

มติที่ประชุม   1. มอบกองบริการการศึกษาจัดท าข้อมูลส่งไปยังคณะ วิทยาลัย เพ่ือให้เลือกรายวิชาหมวดวิชา 
                      ศึกษาท่ัวไปให้ตรงกับอัตลักษณ์ของนักศึกษาของหลักสูตร ภายในเดือนมีนาคม 2567 
                  2. มอบผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป พิจารณาประสานจัดศูนย์ทดสอบประเมินผล 
                      ความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือบริการส าหรับนักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  
                      เพ่ือออกใบรับรองและน ามาขอเทียบโอน โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนอีก    
                  
          วาระท่ี 4.4  การพิจารณาการสรุปข้อมูลตามแผนรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2567 

                           ด้วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าสรุปข้อมูล
สรุปแผนรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2567  ของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา  และแผนการจัดกลุ่ม
เรียนตามแผนรับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว สรุปดังนี้   
 

 
ที่ 
 

 
คณะ วิทยาลัย 

จ านวน
หลักสูตร 

จ านวน
สาขาวิชา/
วิชาเอก 

จ านวน
กลุ่มตาม
แผนรับ 

จ านวน
นักศึกษา

ตามแผนรับ 

หมายเหตุ 

1 ครุศาสตร์ 12 15 27 840  
2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 15 16 380  
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 12 15* 330 *เทียบโอน 2 กลุ่ม 
4 เกษตรศาสตร์  2 2 3* 50 *เทียบโอน 1 กลุ่ม 
5 วิทยาการจัดการ 7 7 14* 385 *เทียบโอน 7 กลุ่ม 
6 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 8 15* 290 *เทียบโอน 7 กลุ่ม 
7 วิทยาลัยน่าน 2 2 3* 70 *เทียบโอน 1 กลุ่ม 
8 พยาบาลศาสตร์  11 1 1 48  
 รวม 55 62 44 2,393  

                        ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อมูลจ านวนนักศึกษาใหม่ที่ครบถ้วน ชัดเจนตามจริงในเดือนเมษายน 2567 
แล้ว  กองบริการการศึกษาจะมีการปรับตัดจ านวนกลุ่มเรียน และสรุปแจ้งให้คณะ วิทยาลัย ทราบต่อไป   จึง
น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

(เอกสารแนบอ้างอิง  สรุปข้อมูลตามแผนรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2567) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การจัดท าสรุปข้อมูลการจัดกลุ่มเรียนตามแผนรับนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา  
                  2567 ตามเสนอ 

           วาระท่ี 4.5  การพิจารณาการปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปี พ.ศ. 2567 

                               ด้วยส านักวิชาศึกษาทั่วไป  ขอปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชา 0001229 คุณค่าของ
การมีชีวิตอยู่ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อตนเองอย่างสูงสุด   ในการนี้ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป จึงขอปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชา ดังนี้  

 



   ๑๖ 

 

 

รายวิชา ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาทีแ่ก้ไข 

0001229 

คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ 

ความหมาย ความส าคัญ ธรรมชาติ
และคุณลักษณะของมนุษย์ การเผชิญ
กับสถานการณ์ปัจจุบัน เรียนรู้ เข้าใจ
ตนเอง เข้าใจปัญหา เรียนรู้ปรับปรุง 
ยอมรับความผิดหวังและสามารถ
แก้ปัญหาอย่างมีคุณธรรมและเห็น
คุณค่าของการมีชีวิตอยู่  

ความหมาย ความส าคัญ ธรรมชาติ 
หลักการดูแลรักษาสุขภาวะเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็ง ร่างกาย จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาและคุณลักษณะของ
มนุษย์ การเผชิญกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เรียนรู้เข้าใจตนเอง เข้าใจ
ปัญหา เรียนรู้ปรับตัว ยอมรับความ
ผิดหวังและสามารถแก้ปัญหาอย่างมี
คุณธรรมและเห็นคุณค่าของการมีชีวิต
อยู่  

 

                        จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
           (เอกสารประกอบอ้างอิง  บันทึกข้อความที่ สศท.0092/2567  ลงวันที่  21 กุมภาพันธ์  2567) 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

1) ควรมีการปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชาให้เหมาะสม  เช่น “คุณค่าของการมีชีวิต”  หรือชื่ออ่ืน ๆ ที่
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา  โดยให้คณบดีร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อวิชาต่อผู้อ านวยการส านักวิชา
ศึกษาท่ัวไปเพื่อประกอบการพิจารณา 

2) ค าอธิบายรายวิชาที่แก้ไข ส่วนท้าย “..และเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่” อาจแก้ไขเป็น “และเห็น
คุณค่าของการด ารงชีวิต” หรือค าอ่ืน ๆ  ที่เป็น Positive Thinking  เป็นค าในเชิงบวก  

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชา 0001229 ตามเสนอ โดยให้ผู้อ านวยการส านักวิชา 
                  ศึกษาท่ัวไปประสานผู้เกี่ยวข้องพิจารณาปรับข้อความและเปลี่ยนชื่อวิชาให้เหมาะสม จากนั้น 
                  น าเสนอสภาวิชาการตามล าดับต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อระดมความคิด 
- ไม่มี   - 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ   

         วาระที่ 6.1  การขอเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่
วิทยาลัยน่าน  
                            ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงนโยบายใน
การเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ภาคพิเศษที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน  ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจสมัคร
เรียนที่วิทยาลัยน่านแล้ว 12 คน  แต่จากการค านวณจุดคุ้มทุนในการเปิดหลักสูตรโดยการสอนแบบออนไซต์



   ๑๗ 

 

จะต้องมีนักศึกษา  22  คน  ดังนั้น จึงน าเสนอเพ่ือขอทราบ แนวทางปฏิบัติจากมหาวิทยาลัย กรณีจะจัดการ
เรียนการสอนให้กับผู้เรียนจ านวน 12 คน โดยพัฒนาการสอนให้เป็นแบบ Hybrid คือ สอนทั้งออนไลน์ และ
ออนไซต์ ควบคู่กัน โดยคณะและหลักสูตรได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนารูปแบบและจัดเตรียมระบบต่าง ๆ 
รองรับการสอนไว้แล้ว  
 

ที่ประชุม  รับทราบ ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าโครงการเสนอเพ่ือขอเปิดหลักสูตรสาธารณสุข- 
             ศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ที่วิทยาลัยน่าน โดยให้จัดท าโครงการแบบ Project Based  และขอ 
             จัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Hybrid ตามล าดับต่อไป  
 
        วาระที่ 6.2  การใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง  ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ 
พ.ศ. 2566     
                          อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์   จั่นจีน  คณบดีคณะครุศาสตร์ มีประเด็นหารือแนวทางการ
ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ พ.ศ. 2566 ทีใ่ห้งด
การเบิกค่าตอบแทนภาระงานเกิน  ในปีการศึกษา 2567  เนื่องจากกังวลว่าในการจัดรายวิชาให้กับอาจารย์
ผู้สอนอาจมีอาจารย์จ านวนหนึ่งที่มีภาระงานเกินปฏิเสธการสอนรายวิชาเพ่ิม เช่น รายวิชาภาษาไทย  รายวิชา
ภาษาอังกฤษ  ประกอบกับคุรุสภาได้อนุโลมให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสามารถที่จะรับนักศึกษาเกินได้ไม่เกิน 
10% (66 คน)  แต่หากรับเต็มจะต้องแบ่งเป็น 3 Section  Section ละ 22 คน ซึ่งจะให้ต้องเพ่ิมภาระงาน
สอนของอาจารย์ และอาจจะไม่ยอมรับภาระงานสอนเพิ่มได้  
 

ข้อสังเกต  
1) กรณีอาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสอนเกิน 35 ชั่วโมง/สัปดาห์อยู่แล้ว และไม่ขอรับภาระงานสอนเพิ่ม  

ควรจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร  
2) ส าหรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบางรายวิชา เช่น รายวิชาภาษาไทย  และรายวิชาภาษา 

อังกฤษ คณะครุศาสตร์มีแนวทางในการแก้ปัญหา โดยอาจจัดให้นักศึกษาไปเรียนผ่านระบบออนไลน์ หรือเรียน
ผ่านระบบ MOOC หรือใช้วิธีการเทียบโอนได้ แต่รายวิชาที่ เป็นวิชาชีพหรือวิชาเอกทางครุศาสตร์จะยังหา
แนวทางด าเนินการยังไม่ได้ และอาจเกิดปัญหา เนื่องจากอาจารย์ในหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา 
สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะมีภาระงานที่เกินมากอยู่แล้ว                  

3) ตามประกาศ ข้อ 10 (2) ระบุว่าสามารถท่ีจะเบิกค่าตอบแทนภาระงานเกินในภาคเรียนที่ 3 ได้   
อาจท าให้อาจารย์เกิดข้อสงสัยว่าการสอนในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  จึงเบิกค่าตอบแทนภาระงาน
เกินไม่ได้  

4) อาจารย์หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บางท่านมีภาระงานสอนเกินมานาน และ 
ไม่มีเวลาท าผลงานทางวิชาการ ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ ากันมานาน ทั้งที่อยู่ในกลุ่ม Red Zone เมื่อ
มหาวิทยาลัยไม่มีการเบิกภาระงานเกินให้ ก็จะท าให้ได้โอกาสปลดปล่อยการรับภาระงานเกิน  

5) ผู้สอนหลักสูตรระดับปริญญาโทได้รับค่าตอบแทนอยู่แล้ว แต่ประกาศก าหนดภาระงานให้ และยัง 
ผู้รับผิดชอบโครงการตามงบยุทธศาสตร์ฯ ที่เป็นงานประจ าและต้องท าทุกคณะ แต่ไม่ได้ มีภาระงานให้ ซึ่ง
อาจารย์ในคณะแจ้งว่าหากไม่นับเป็นภาระงานก็อาจจะไม่ท า  แต่ผู้ที่ท างบยุทธศาสตร์ฯ โดยได้รับงบจาก
ภายนอก มีการให้ภาระงาน  หรืออาจารย์ที่ดูแลนักศึกษาฝึกงาน 2 ปีหลัง ซึ่งมีภาระงานเท่ากับสหกิจศึกษา 
แต่ไม่ได้รับภาระงานเหมือนกัน  เป็นต้น   

 



   ๑๘ 

 

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

1) ให้มีน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ประกาศ ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ พ.ศ. 2566   
จากคณะ และหลักสูตรมาสรุปเพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาแก้ไขปรับปรุงประกาศและเสนอที่ประชุม กบต. ต่อไป 
ทั้งนี้ อาจมีการพิจารณากระจายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ  โดยอาจารย์ที่มีภาระงานสอน
เกิน อาจไม่ต้องท าผลงานวิจัยหรือบริการวิชาการจ านวนมาก ส่วนอาจารย์ที่สอนน้อยก็อาจต้องเพ่ิมผลงานวิจัย
หรือการออกบริการวิชาการ เพ่ือให้มีการพิจารณาช่วยชดเชยภาระงานซึ่งกันและกัน   
     

ที่ประชุม  1. รับทราบ   
             2.  มอบกองบริการการศึกษา จัดท าบันทึกสอบถามความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ 
                  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ พ.ศ. 2566  ส่งไป 
                  ยังคณะและหลักสูตรเพ่ือรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อสังเกตในการใช้ประกาศ และสรุปเป็นข้อมูล 
                  น าเสนอท่ีประชุม กบต. เพ่ือขอปรับแก้ประกาศและก าหนดใช้ในปี 2567 ให้เหมาะสมต่อไป  

 
        วาระที่ 6.3  แนวทางการเตรียมด าเนินโครงการความร่วมมือทางวิขาการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม กับบริษัทโรงไฟฟ้าหงสา จ ากัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

                         รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์  อินทุวงศ์  คณบดีคณะเทคโลยีอุตสาหกรรม  ได้สอบถาม
ความชัดเจนของกระบวนการในการด าเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทโรงไฟฟ้าหงสา จ ากัด 
สปป.ลาว เพ่ือจัดหลักสูตรให้กับบุคลากรของบริษัท ซึ่งจะมีการสัมภาษณ์นักศึกษา ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 
นี้   ทั้งนี้ ในส่วนของคณะจะดูแลอาจารย์ผู้ท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาจ านวน 40 
คน   แต่อยากทราบว่าส่วนกลางมีหน่วยงานใดที่จะเป็นเจ้าภาพทางวิชาการเกี่ยวกับการพิจารณาเทียบโอน
หลักสูตร การติดต่อประสานงาน  และการสัมภาษณ์จะด าเนินการในรูปแบบใด   เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลติดต่อ
ประสานงานเพ่ือจัดประชุมแบ่งงานกันต่อไป  

ข้อเสนอแนะ   
           -เรื่องเนื้อหาที่จะท าหลักสูตร มหาวิทยาลัยมอบให้คณะรับผิดชอบ ส่วนเรื่องการบริหารจัดการการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL) และการเทียบโอน มอบให้เป็นหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และกองบริการการศึกษา  ตามความเชี่ยวชาญ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 
        วาระท่ี 6.4  การประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น  

                        ตามที่คณะครุศาสตร์ ได้จัดค่ายกิจกรรมเพ่ือคัดเลือกนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยน  เมื่อวันที่ 4-8 มีนาคม 2567  ที่ผ่านมานั้น  ขณะนี้ได้ประกาศรายชื่อนักศึกษา
ที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน 60 คน และล าดับส ารอง 10 คน แล้ว อยู่ระหว่างการเผยแพร่เพื่อรับฟังข้อทักท้วง
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นเวลา 10 วัน จากนั้นจะให้นักศึกษายืนยันสิทธิ์ และรายงานตัวการเป็นนักศึกษา
ผ่านกระบวนการของกองบริการการศึกษา โดยจะมีการประสานกับกองบริการการศึกษาเพ่ือหารือแนวทางการ
รับรายงานตัวร่วมกันต่อไป  

ที่ประชุม  รับทราบ 



   ๑๙ 

 

         วาระท่ี 6.5  การเตรียมจัดสถานที่เพื่อเปิดร้านจ าหน่ายสินค้าให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย    

                          อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์  ศรีจันทร์  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แจ้งว่า อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์  รองอธิการบดี ได้ขอให้จัดหาและเตรียมห้องส าหรับให้นักศึกษาจ าหน่าย
สินค้า โดยสินค้าที่จ าหน่ายจะได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ  ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ส่วนการบริหารจัดการ อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ  ซ่ึงได้จัด
สถานที่ไว้ชั้น 6  อาคารบรรณราชนครินทร์  โดยจะจัดให้มีการบรรยายวิธีการรีวิวสินค้า และการทดสอบการ
รีวิวสินค้า  ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 ภาคบ่าย  

                     ในการนี้ อธิการบดีได้กล่าวเชิญคณบดีทุกคณะ วิทยาลัย ที่ไม่ติดภารกิจเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567  ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่
อาคาร ICIT   เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะมีการน าเสนอข้อมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัย  และหากคณะกรรมการ
มีข้อสอบถามข้อมูลจากคณบดี หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการให้ทุนการศึกษาของแต่ละคณะ  
คณบดีจะได้น าเสนอและรับข้อเสนอแนะโดยตรง 

ที่ประชุม  รับทราบ  

เลิกประชุม  เวลา  16.10  น.  
 

 

 

นางสาวพิณภัคธิมา  ใจเงิน 
ผู้จดบันทึกการประชุม/จัดท ารายงาน 

 

 
 

นางสาวสินี  กะวิ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


